



๙,  
กองบริหารงานกลาง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขที่ 11078  
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา

ที่ ศธ ๐๓๐๖/ว๓๙๐๒

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ถนนสุขุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  
(ThaiEdResearch)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการ จำนวน ๔ แผ่น

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีระบบฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา : ThaiEdResearch ซึ่งระบบนี้จะใช้รองรับการจัดส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย ทั้งนี้ระบบนี้เป็นระบบที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [www.thaiedresearch.org](http://www.thaiedresearch.org) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น ศูนย์กลางในการสืบค้นองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ทุกคน รวมทั้งให้บริการส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเรียนว่า ได้มีโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ให้กับครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยของสำนักงานฯ ด้วย รายละเอียดโครงการและ กำหนดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว โดย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบการฝึกอบรมและลงทะเบียนได้ที่ QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาการศึกษา



เอกสารประกอบการฝึกอบรม



การลงทะเบียน

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการวิจัย  
โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐ และ ๑๓๑๓  
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๗๗๐

**โครงการอบรม**  
**วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

**๑. หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีพันธกิจสนับสนุนการทํารวบรวมงานวิจัยเพื่อให้อมงค้ความรู้งานวิจัยทางการศึกษาที่สนับสนุนงานพัฒนานโยบาย มาตรฐาน การศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕ และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนดำเนินการบูรณาการทํารวบรวมงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ จึงได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ที่มีระบบ บริการผู้ใช้งานและเผยแพร่งานวิจัย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต [www.thaiedresearch.org](http://www.thaiedresearch.org) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติที่สำนักงานฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และรวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมถึงงานวิจัย ทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยทั่วไปที่ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ลงเผยแพร่ในระบบ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย ด้านการศึกษากับฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ และฐานข้อมูลระบบ ThaiLIS ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขยาย ช่องทางในการเข้าถึงและสืบค้นที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้รับบริการได้สะดวก ยิ่งขึ้น

ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ปรับปรุงและออกแบบหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลงานวิจัย ทางการศึกษา (ThaiEdResearch) โดยได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ฯ ให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีรูปแบบการแสดงผลที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ และเพิ่มระบบ การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ให้แก่ ครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้า สั่งสมประสบการณ์ทํารวบรวม และประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานบริหารการศึกษา อย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ของสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ในรูปแบบอบรมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูลฯ ให้สืบค้นหา ข้อมูลงานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยเพื่อส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ลงใน ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม ทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)



**กำหนดการฝึกอบรม**  
**เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)**  
**ในรูปแบบอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรมการประชุม Webex**

กำหนดการจัดฝึกอบรม ๕ ครั้ง ครั้งละ ๓๐๐ คน

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม

๑. นางเพทาย	บุญมี	นักวิชาการศึกษาคำาณการพิเศษ
๒. นางสาวอรณี	พูนศรีธนากุล	นักวิชาการศึกษาคำาณการ
๓. นายกาจพล	ไชยแก้วเมร์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๔. นางสาวพาฝัน	ภูครองทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๕. นางสาวปิยะธิดา	พรพาวภิรมย์	ผู้ช่วยนักวิชาการ

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าทดสอบระบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.	กล่าวรายงานชี้แจงการดำเนินงานโครงการ โดย นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๐ น.	กล่าวเปิดการอบรม โดย นายภูมิพัทธ์ เรืองแท้ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
๐๙.๑๐ - ๑๒.๐๐ น.	วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเข้าใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiedResearch) - การสมัครสมาชิก - การส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมเผยแพร่ - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว - การสืบค้นผลงานวิจัย - การเตรียมข้อมูลผลงานวิจัย - การส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร บรรยายและแนะนำการฝึกภาคปฏิบัติ: การกรอกข้อมูลผลงานวิจัยลงแบบฟอร์ม

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

## การลงทะเบียนฝึกอบรม

### เรื่อง วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

ครู/อาจารย์ ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และมหาวิทยาลัย ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สแกน QR-code ลงทะเบียน\* ตามวันที่ที่ท่านสะดวกเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว



ครั้งที่ ๑  
วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖  
<https://me-qr.com/nSGxVMX>



ครั้งที่ ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖  
<https://me-qr.com/Luhmm๑X>



ครั้งที่ ๓  
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖  
<https://me-qr.com/R๙WqSos>



ครั้งที่ ๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  
<https://me-qr.com/JbDMM๔p>



ครั้งที่ ๕  
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
<https://me-qr.com/Mvcgvj๗>

#### การเตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม

1. ถ้าท่านมีผลงานวิจัยและประสงค์จะเสนอเพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลฯ ให้เตรียมไฟล์งานวิจัยเพื่อประกอบการเรียนด้วย
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๓๐, ๑๓๑๕, ๑๓๑๗

\*หมายเหตุ : ลงทะเบียนได้รอบละ ๓๐๐ คน เนื่องจากจะมีการฝึกปฏิบัติให้ทดลองบันทึกผลงานวิจัยของท่าน (ถ้ามี) เพื่อบันทึกในฟอร์มส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนคน เพื่อให้ช่องทางการสื่อสารรับส่งข้อมูลไม่ล่าช้าเกินไป